

ภาวะการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT ในวันจันทร์ (30 มิ.ค.) สัญญาถั่วเหลืองแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อประเมินสถานการณ์ ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานพื้นที่เพาะปลูกและสต็อกธัญพืช ขณะเดียวกัน วิกฤตสงครามในอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยหลักที่พยุงราคาในตลาดไว้

ทั้งนี้ สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 6.25 เซนต์ หรือ -1.35% ปิดที่ 4.5575 ดอลลาร์/บุชเชล, สัญญาข้าวสาลีส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 2.00 เซนต์ หรือ +0.33% ปิดที่ 6.0700 ดอลลาร์/บุชเชล และสัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์ หรือ +0.04% ปิดที่ 11.5975 ดอลลาร์/บุชเชล

ด้านสัญญาข้าวโพดปรับตัวลงจากการปรับพอร์ตของนักลงทุน ก่อนที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานตัวเลขความตั้งใจในการเพาะปลูกและสต็อกธัญพืชรายไตรมาสในวันนี้ (31 มิ.ค.) ส่วนสัญญาข้าวสาลีได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อทางเทคนิค ประกอบกับพยากรณ์อากาศที่ชี้ว่าปริมาณฝนในบางพื้นที่ของเขตที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้ อาจไม่ตกหนักตามที่ตลาดหวังไว้

นักลงทุนในตลาดธัญพืชและพืชน้ำมันต่างจับตารายงานคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) อย่างใกล้ชิด โดยตลาดประเมินว่าสงครามในอิหร่านได้ทำให้เกษตรกรอเมริกันต้องเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูก ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลง และคาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิจะแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2513 เนื่องจากต้นทุนปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นไปกดดันแนวโน้มผลกำไร

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดขายข้าวโพดปริมาณ 145,000 เมตริกตัน สำหรับปีการตลาด 2568/2569 ให้แก่ผู้ซื้อไม่ระบุประเทศปลายทาง นอกจากนี้ ปริมาณข้าวโพดที่ผ่านการตรวจรับรองเพื่อส่งออกของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 26 มิ.ค. ยังอยู่ที่ 1,789,524 บุชเชล ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

สำหรับสถานการณ์ตั้งเครียดในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ออกมาขู่ว่าทำลายล้างโรงไฟฟ้าและบ่อน้ำมันของอิหร่าน หากอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่รัฐบาลอิหร่านตอบโต้ว่าข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ นั้นไม่ตั้งอยู่บนความเป็นจริง พร้อมยิงขีปนาวุธหลายระลอกเข้าใส่อิสราเอล

ทางด้านเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่า เฟดสามารถรอดผลกระทบของสงครามอิหร่านที่มีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้ โดยชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายมักจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น